
C:\Documents and Settings\User\My Documents\หัวขาว.doc 20/7/10 8:15  

ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน 
๕๖๖๖ โทรศพัท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

�3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

องคมนตรีแนะกกอ.ทบทวนกระจายอํานาจสูมหาวิทยาลัย 
 
องคมนตรีแนะกกอ.ทบทวนการกระจายอํานาจสูมหาวิทยาลัย ตงิควรมองดวยวาอะไร
กระจายได อะไรกระจายไมได ขณะที่รมช.ศธ.จ้ีสภามหาวิทยาลัยคุมเขมการผลิต
บัณฑิต ช้ีมหาวิทยาลัยเดินหนา ประเทศกาวหนา แตหากม.ถอยหลัง ประเทศลมจม 
 

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2553  ที่ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ที่ประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย(ทกสท) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา(สกอ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
การปฎิรูปอุดมศึกษา” โดยมีนายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ เปนประธานเปดงาน 
พรอมดวยศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทขอกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตออุดมศึกษาไทย และศ.นพ.จรัสวรรณเวลา นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,
ศ.คลินิกนพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายพิเศษเรื่อง “กรรมการสภามหาวิทยาลัยกับ
การปฏิรูปการศึกษา” 

  ายไชยยศ กลาวตอนหนึ่งวา ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ทําใหสภา
มหาวิทยาลัยบางแหงปฏิบัติหนาที่ไมไดเปนไปตามเจตนารมณที่ตั้งไว จึงทําใหเกิดปญหาวา มี
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่ไมตรงกับความตองการของประเทศ ทั้งในแงของปริมาณการผลิตยัง
ขาดแคลนบางสาขา แตบางสาขาก็มีบัณฑิตจบออกมามากเกินไป ทําใหบัณฑิตตกงาน รวมทั้ง
คุณภาพบัณฑิตในบางสาขาหรือบางสถาบันออนดอยกวามาตรฐานนานาชาติ ดังนั้น บทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย ตองทําใหมหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองในทุกๆดาน 
เพราะสภามหาวิทยาลัยถือเปนเสมือนจุดเชื่อมระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอกและ

ขาวจากหนังสือพิมพคมชดัลึก ฉบับประจําวนัที่  ๒๐   เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หนา  ๑๑ 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ประเทศชาติ ขณะเดียวกันตองทําหนาท่ีสะทอนความตองการของสังคมไปสูภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนโครงสรางหลักของอุดมศึกษาจึงมีความสําคัญตอ
ประเทศชาติ หากมหาวิทยาลัยเขมแข็ง ชาติก็จะเขมแข็ง แตหากมหาวิทยาลัยออนแอสังคมกจะ
นําชาติตกต่ํา เพราะฉะนั้น สภามหาวิทยาลัยตองวางยุทธศาสตร กําหนดนโยบายของ
มหาวิทยาลัย กํากับดูแลใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร ดําเนินการตาม
ระเบียบตาง ๆ ที่วางไว โดยเฉพาะเกณฑมาตรฐานดานคุณภาพการศึกษาและวิชาชาชีพ” นาย
ไชยยศกลาว 

  .นพ.เกษม กลาววา เห็นดวยที่สกอ.มีหนาที่มอบนโยบาย เปนหนวยงานเล็กๆและ 
พยายามกระจายอํานาจใหกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งที่ความจริงแลวไมใชส่ิงที่สกอ.ควร
กระจายแกมหาวิทยาลัยไมใชการกระจายอํานาจแตควรเปนการเพิ่มภาระงานใหกับ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น เห็นวาสกอ.หรือแมแตคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ตองทบทวน
เรื่องการกระจายอํานาจวามีอะไรบางที่ตองกระจายความรับผิดชอบใหมหาวิทยาลัย  อีกท้ัง
ตองดูวาอะไรที่กระจายอํานาจได และอะไรที่กระจายอํานาจไมได 

  ส่ิงที่อยากเห็นจากผูที่มาดํารงตําแหนงสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและหัวหนา
ภาควิชาตางคือ เมื่อมีโอกาสเขามาทํางานแลว ใหถือวาเปนโอกาสทองของชีวิตที่จะมารับใช 
ตอบแทนแผนดิน และตองทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึน ไมใชเวลา 4 ปที่เขามารับตําแหนง
กลายเปนเวลาที่ศูนยเปลา เพราะหากมหาวิทยาลัยไมเกิดการพัฒนา และเทากับวา
มหาวิทยาลัยไมมีความเจริญกาวหนา และถามหาวิทยาลัยไมเจริญกาวหนาก็หมายถึงประเทศ
ไมเจริญกาวหนาเชนเดียวกัน"ศ.นพ.เกษม กลาว  

   .ดร.วิจิตร กลาววา ขณะนี้ม.วลัยลักษณ ม.เทคโนโลยีสุรนารีและม.สุโขทัยธรรมาธิราชมี
นายกสภามหาวิทยาลัยคน เดียวกัน คือตนเอง และไดทําขอเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อนําเขาสูที่ ประชุมสภาซึ่งขอเสนอหนึ่งคือใหมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเลือก นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนื่องจากท่ีผานมาการให 
อธิการบดีเขามาปนผูเลือกนายกสภามหาวิยาลัยและกรรมการเปนสิ่งที่ไมถูก ตองเพราะผูถูก
กํากับเลือกผูกํากับเอง จึงไมใชแนวทางที่ถูกตองนัก ซึ่งทุกคนเห็นกับขอเสนอดังกลาวแตยังไม
มีการดําเนินการในเรื่องนี้มากนัก นอกจากนี้ยังควรมีระบบประเมินผลสภามหาวิทยาลัยซึ่งคง
ไมใชการประเมินแบบ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)และ
สํานักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)ที่เขามานับองคประชุมของกรรมการ แต
จะตองเปนประเมินผลงาน ประมินสาระวาไดมีการนํามติของสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินหรือไม 
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  .นพ.วิจารณ พานิช ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)กลาววา เห็นดวยกับ
แนวคิดของศ.นพ.เกษม ที่วาสกอ.และกกอ.จะตองกลับมาทบทวนบทบาทการทํางานของตัวเอง 
โดยจะตองลดบทบาทในเรื่องการส่ังการลงใหเหลือเพียงการกําหนดเปาหมาย สวนวิธีการ
ดําเนินงานก็ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงคิดเองวาจะทําอยางไรเพื่อไป สูเปาหมายที่กําหนด สวน
จะมีแนวทางอยางไรนั้นเรื่องนี้ตองถือเปนหนาที่ของสกอ.ที่ตองกลับไปทบทวน 
 
 
 


